

Thông tin khoa học

HỘI NGHỊ KHOA HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG GIỮA KỲ LẦN THỨ 11

Theo quyết định của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đoàn cán bộ Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam gồm Tiến sỹ Trần Đức Thanh, Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường biển và Ông Nguyễn Gia Lập, Phó trưởng ban Hợp tác Quốc tế đã tham dự Hội nghị Khoa học Thái Bình Dương giữa kỳ lần thứ 11 do Hội Khoa học Thái Bình Dương tổ chức trong các ngày 2 – 6 tháng 3 năm 2009 tại Tahiti, Cộng hòa Pháp.

Hội Khoa học Thái Bình Dương là một tổ chức khoa học lớn và có uy tín trên Thế giới, có vai trò quan trọng và vị trí hàng đầu trong các hoạt động khoa học khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Các hội nghị định kỳ do Hội tổ chức là một diễn đàn khoa học quan trọng của thời đại. Hội được thành lập từ năm 1920 và đến năm 1961 được trở thành tổ chức thành viên của UNESCO. Hiện tại, Hội có khoảng gần 30 tổ chức thành viên, chủ yếu là viện hàn lâm khoa học của các nước (Nga, Mỹ, Pháp, Hàn Quốc v.v.), một số hội khoa học và công nghệ quốc gia (Trung Quốc, Nhật Bản) và một số trường Đại học Quốc gia. Qua các nhiệm kỳ, các nước Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản thay nhau nắm giữ các vị trí trọng yếu như chủ tịch, phó chủ tịch và tổng thư ký Hội. Hội nghị Khoa học chính thức của Hội tổ chức bốn năm một lần và Hội nghị giữa kỳ tổ chức hai năm một lần.

Hội nghị Khoa học Thái Bình Dương giữa kỳ lần thứ 11 này có khoảng gần 900 đại biểu tham dự đến từ 80 nước. Trong đó riêng đoàn Trung Quốc có trên 50 thành viên. Hội nghị tập trung vào năm chủ đề cơ bản: 1- Hệ sinh thái, đa dạng sinh học và phát triển bền vững; 2- Biến đổi khí hậu và axit hóa Đại dương; 3- Thách thức về sức khỏe; 4- Văn hóa và chính trị; 5 – Quản lý và kinh tế. Xuyên suốt năm chủ đề là vai trò nổi bật của khoa học về biển và hải đảo. Ngoài các phiên tổng thể khai mạc và bế mạc, các thành viên đoàn Việt Nam đã phân công nhau tham dự các tiểu ban và tiếp xúc, trao đổi với các nhà khoa học của nhiều nước, tìm hiểu khả năng hợp tác về khoa học và công nghệ biển.



Ảnh 1: Phiên họp của Hội đồng Khoa học, Hội Khoa học Thái Bình Dương



Ảnh 2: Đoàn Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm với TS. Congbin Fu, chủ tịch Hội (Người đeo vòng hoa)

Trong thời gian Hội nghị, một phiên họp đặc biệt của Hội đồng khoa học đã được tiến hành với sự tham gia của các tổ chức thành viên đại diện cho các nước. Tiến sỹ Trần Đức Thạnh được Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam chỉ định và giới thiệu là thành viên đại diện của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tham gia phiên họp của Hội đồng. Đoàn Việt Nam đã có những cuộc tiếp xúc, trao đổi với các thành viên đoàn chủ tịch Hội và thành viên các nước của Hội, truyền đạt chủ trương và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, với mong muốn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đại diện cho Việt Nam, sớm tái hoà nhập trở lại với các hoạt động của Hội sau một thời gian gián đoạn. Trước đây là Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia (nay là Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã từng là tổ chức thành viên chính thức của Hội.

Hội nghị Khoa học Thái Bình Dương lần thứ 22 sẽ được tổ chức vào năm 2011 tại Malaysia do Bộ Khoa học và Công nghiệp Malaysia và 5 trường Đại học hàng đầu nước này là các cơ quan tổ chức địa phương. Thông báo Hội nghị trong Website: www.22ndpsc.net

Người đưa tin: **TS. Trần Đức Thạnh**